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TACC เปิดแผนปี 65 วางเป้ารายได้โต 10-15% เทียบปีท่ีผ่านมา หลังสถานการณ์โค

วิด-19 เริ่มคลายกังวลในทิศทางท่ีดีขึ้น พร้อมเดินหน้าเสิร์ฟสินค้าใหม่บุก 7-Eleven 

และ Non 7-Eleven ต่อเน่ือง แย้มในปีน้ีเตรียมส่งโปรดักส์กัญชง-กัญชาวางตลาด 

รองรับดีมานด์ผู้บริโภค ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาท้ังในรูปแบบ M&A และ JV หลาย

โปรเจคเพ่ือต่อยอดธุรกิจ ผลักดันผลการด าเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและ

ย่ังยืน 

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จ ากัด 

(มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า แผนการด าเนินงานในปี 2565 บริษัทฯตั้งเป้าหมาย

รายได้เติบโต 10-15% เทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มคลายกังวลในทิศทางท่ีดีขึ้น หลังประชาชนฉีดวัคซีนเพ่ือ

สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ท าให้การบริโภคเริ่มกลับมาฟื้นตัว และมาตรการผ่อนคลายตาม



สถานการณ์โรคโควิด-19 จากรัฐบาลรวมถึงบริษัทฯมีแผนส่งสินค้าเครื่องดื่มใหม่เข้าท า

ตลาดใน 7-Eleven และ Non 7-Eleven  อย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการคู่ค้าและผู้บริโภค กระตุ้นยอดขายเพ่ิมมากขึ้น 

ส าหรับภาพรวมกลุ่มธุรกิจ 7-Eleven ในช่วงท่ีผ่านมามีการเติบโต ซ่ึงบริษัทฯในฐานะ 

Key Strategic Partner ได้รับโอกาสท่ีดีเสมอมาในการพัฒนาสินค้าและท าการตลาด

ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเครื่องดื่มเย็นในโถกด (Jet Spray) หรือสินค้าใน All Café 

ในการผลักดันสินค้าปัจจุบัน ผ่านการท าโปรโมชั่นต่อเน่ืองท้ังปี และสินค้าใหม่ 

ส่วนการขยายลูกค้าใหม่ในกลุ่ม Non 7-Eleven ล่าสุดได้ทยอยขยายสินค้าเข้าไปใน

กลุ่ม Lotus’s ท้ังใน  Lotus Hypermarket ในรูปแบบของ Food Court ปัจจุบันมี

จ านวน 45 สาขา และมีเป้าขยาย 200  สาขา ภายในปี 2565 ส่วนใน Lotus’ go 

fresh ท่ีส่งเครื่องดื่มเข้า Jungle Café ปัจจุบันมีจ านวน 1,400 สาขา และมีเป้าขยาย 

1,700  สาขา ภายในปี 2565 และเพ่ิมโอกาสในการขยายเมนูหลัก (Signature 

Menu) อ่ืนเพ่ิมเติม จากปัจจุบันขายอยู่ 2 เมนู 

ขณะท่ีผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชา คาดเห็นความชัดเจนท้ังในแง่ของกฎหมายและการ

พัฒนา Product ในการส่งสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด รองรับความต้องการของผู้บริโภคใน

ปีน้ี และเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด เพ่ือเจาะตลาดท้ังในกลุ่มของธุรกิจ 7-Eleven 

และ Non 7-Eleven 

ประธานกรรมการบริหาร TACC กล่าวอีกว่า บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการขยาย

ธุรกิจร่วมกับพันธมิตรเพ่ือต่อยอดธุรกิจ และผลักดันผลการด าเนินเติบโตอย่าง

แข็งแกร่งและย่ังยืน ซ่ึงในช่วงท่ีผ่านมาได้มีการเจรจาหลากหลายรูปแบบท้ังท่ีเป็น 

M&A และ JV ในหลายโปรเจค แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เน่ืองจากต้องพิจารณาอย่าง

รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 



 


